

บทที่ 5

สรุปอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินการวิจัย

จากผลการดำเนินงานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลการดำเนินงานวิจัยได้ดังนี้

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทำการศึกษาในด้านของรูปแบบของการออม ปริมาณเงินออม และจุดมุ่งหมายในการออม
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินออม

สมมุติฐานการวิจัย

ระดับปริมาณเงินออมต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัว

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ จะเป็นกลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 7,791,000 คน ทั้งนี้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตรการคำนวณของ Taro Yamane ซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในระเบียบวิธีการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 7,791,000 คน ทั้งนี้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะใช้สูตรการคำนวณของ Taro Yamane ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 399.9795 คน ซึ่งในการศึกษานี้จะใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

ในด้านของวิธีการสุ่มตัวอย่าง จะทำการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage Sampling) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นที่ 1 ทำการสุ่มเลือกเขตการปกครองในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากเขตการปกครองทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร โดยจะทำรายชื่อเขตการปกครองทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร แล้วนำมาทำการจับสลาก 10 ครั้ง เพื่อให้ได้เขตการปกครอง 10 เขต ซึ่งจะได้เขตการปกครอง คือ เขตจตุจักร เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตห้วยขวาง เขตมีนบุรี เขตบางนา เขตบางแค เขตสัมพันธวงศ์ เขตคลองเตย และ เขตบางบอน

ขั้นที่ 2 กำหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละเขตการปกครอง โดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามจำนวนประชากรที่มีอยู่ทั้งหมด แล้วทำการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Random Sampling) ซึ่งจะได้กลุ่มตัวอย่างเขตมีนบุรี จำนวน 43 คน เขตสัมพันธวงศ์ จำนวน 9 คน เขตห้วยขวางจำนวน 25 คน เขตบางนา จำนวน 31 คน เขตบางแคจำนวน 61 คน เขตคลองเตยจำนวน 35 คน เขตสายไหมจำนวน 59 คน เขตบางบอน จำนวน 33 คน เขตจตุจักร จำนวน 51 คน และเขตดอนเมืองจำนวน 53 คน

เครื่องมือการวิจัย

ในการวิจัยนี้จะใช้แบบสอบถามเครื่องมือในการทำวิจัย ซึ่งการสร้างแบบสอบถามเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำวิจัย มีขั้นตอนดังนี้ โดยจะเป็นแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการออมส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านของ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยแบบสอบถามที่ให้ทำการเลือกตอบแบบ 2 คำตอบ และแบบสอบถามที่มีหลายคำตอบให้เลือก (Multiple Choices Question)

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะทำการศึกษาในด้านของรูปแบบของการออม ปริมาณเงินออม และจุดมุ่งหมายในการออม โดยแบบสอบถามที่ให้ทำการเลือกตอบแบบสอบถามที่มีหลายคำตอบให้เลือก (Multiple Choices Question)

การรวบรวมข้อมูล

ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจากแบบสอบถาม โดยจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเขตปกครองในกรุงเทพมหานคร 10 เขต เป็นจำนวนตัวอย่าง 400 ตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล จะประกอบไปด้วย 3 ส่วน

ส่วนที่ 1 ลักษณะของปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการออมของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จะทำการวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติความถี่ และค่าสถิติร้อยละ

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะทำการศึกษาในด้านของรูปแบบของการออม ปริมาณเงินออม และจุดมุ่งหมายในการออมจะทำการวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติความถี่ ค่าสถิติร้อยละ และค่าสถิติเฉลี่ย

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินออมจะทำการวิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์

5.2 สรุปผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

รูปแบบของการออม

เมื่อพิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกรูปแบบการออมในรูปแบบของเงินฝากธนาคาร คิดเป็น ร้อยละ 94.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในรูปของกรมธรรม์ประกันชีวิต คิดเป็น ร้อยละ 33.33 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในรูปของกองทุนรวม คิดเป็น ร้อยละ 6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในรูปของพันธบัตรรัฐบาล ร้อยละ 1.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในรูปของสลากออมสิน คิดเป็น ร้อยละ 13.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในรูปของสลากเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คิดเป็น ร้อยละ 6 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในรูปของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ คิดเป็น ร้อยละ 1.3 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ในรูปแบบอื่นๆ คิดเป็น ร้อยละ 4.5 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

ปริมาณเงินออม

ปริมาณเงินออมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ จะมีระดับปริมาณเงินออมที่ต่ำกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.8 รองลงมาคือ ระดับปริมาณเงินออม 5,000-6,999 บาท และระดับปริมาณเงินออม 7,000 บาทขึ้นไป ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 21 และร้อยละ 6.3 ตามลำดับ

จุดมุ่งหมายในการออม

จุดมุ่งหมายในการออมของกลุ่มตัวอย่างจะเป็นจุดมุ่งหมายที่มีระดับค่าเฉลี่ยในระดับมาก และระดับปานกลาง โดยจุดมุ่งหมายการออมที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การออมเพื่อเป็นแหล่งลงทุนในอนาคต เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เพื่อไว้ใช้ในยามชรา และเพื่อช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีความมั่นคง สำหรับจุดมุ่งหมายการออมของกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร เพื่อการซื้อรถยนต์ เพื่อการซื้อเครื่องประดับและทองคำ เพื่อลดหย่อนภาษี เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืม และเพื่อต้องการดอกเบี้ย

ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินออม

จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินออม พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินออม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยทางด้านของ อายุ สถานภาพ สมรส การศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ และระดับรายจ่าย

5.3 อภิปรายผล

จากการศึกษาเรื่อง“ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” มีประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ดังนี้

1. พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ในการศึกษาพฤติกรรมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครนั้น ได้ทำการศึกษา 3 ประเด็น คือ รูปแบบของการออม ปริมาณเงินออม และ จุดมุ่งหมายของการออม

ในด้านของรูปแบบการออม พบว่า รูปแบบการออมที่มีการเลือกมากที่สุดจะเป็นรูปแบบของเงินฝากธนาคาร ซึ่งมีการเลือกถึง 377 คน ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งจากการเลือกรูปแบบการออมในลักษณะนี้ทำให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบการออมที่มีสภาพคล่อง

มากที่สุด นอกจากรูปแบบการออมที่เป็นเงินฝากธนาคารแล้ว กลุ่มตัวอย่างยังมีความต้องการความมั่นคงในชีวิต ซึ่งคิดเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมากพอสมควร นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างมีการเลือกรูปแบบการออมที่เป็นกรรมธรรม์ประกันชีวิต ซึ่งมีการเลือกถึง 133 คน ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างยังมีความต้องการการออมเงินในรูปแบบของการออมและการเสี่ยงโชคจากการได้รับรางวัลที่เป็นสลากออมสิน ซึ่งมีการเลือกถึง 55 คนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

ในด้านของปริมาณเงินออม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการออมที่ระดับปริมาณเงินออมที่ต่ำกว่า 5,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.8 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังมีระดับของปริมาณการออมที่ค่อนข้างน้อย

ในด้านของจุดมุ่งหมายของการออม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการความมั่นคงปลอดภัย และการสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่น ซึ่งสามารถสังเกตได้จาก กลุ่มตัวอย่างจะมีจุดมุ่งหมายในการออมที่มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก นั่นคือ เพื่อเป็นแหล่งลงทุนในอนาคต เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน กลุ่มตัวอย่างมีเพื่อไว้ใช้ในยามชรา และจุดมุ่งหมายในการออมเพื่อช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีความมั่นคง

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินออม

จากการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณเงินออม พบว่า มีปัจจัยหลายประเภทที่มีอิทธิพลกับปริมาณเงินออม ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ ระดับรายจ่ายและจำนวนสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้เมื่อทำการพิจารณาในแต่ละปัจจัย จะได้ว่า ในด้านความสัมพันธ์ของปริมาณเงินออมที่มีต่ออายุนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุมีระดับปริมาณเงินออมที่ต่ำกว่า 5,000 บาท ในด้านความสัมพันธ์ของปริมาณเงินออมที่มีต่อสถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ทุกสถานภาพสมรส จะมีระดับการออมที่ต่ำกว่า 5,000 บาท ในด้านความสัมพันธ์ของปริมาณเงินออมที่มีต่อระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี จะมีระดับการออมปริมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ในส่วนของระดับปริญญาโทขึ้นไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการออม 5,000-6,999 บาท ในด้านความสัมพันธ์ของปริมาณเงินออมที่มีต่ออาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มอาชีพ มีระดับการออมที่ต่ำกว่า 5,000 บาท ในด้านความสัมพันธ์ของปริมาณเงินออมที่มีต่อระดับรายได้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกระดับรายได้ มีปริมาณเงินออมที่ต่ำกว่า 5,000 บาท ในด้านความสัมพันธ์

ของปริมาณเงินออมที่มีต่อระดับรายจ่าย พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกระดับรายจ่าย มีระดับของปริมาณเงินออมที่ต่ำกว่า 5,000 บาท ในด้านความสัมพันธ์ของปริมาณเงินออมที่มีต่อจำนวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน 4-6 คน และ 7 คน ขึ้นไป ล้วนแล้วแต่มีปริมาณเงินออมที่ต่ำกว่า 5,000 บาท ทั้งสิ้น

จากการพิจารณาความสัมพันธ์ของระดับปริมาณเงินออมที่มีต่ออายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ รายจ่าย และจำนวนสมาชิกในครอบครัว สามารถสะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวมแล้วจะมีระดับปริมาณการออมที่ระดับปริมาณต่ำกว่า 5,000 บาท ทั้งสิ้น นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างยังมีความสามารถในการออมในระดับที่ยังไม่มากเท่าใดนัก

5.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการ

จากผลการวิจัยทำให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างโดยรวมยังมีการออมในปริมาณที่ค่อนข้างน้อย ซึ่งจะมีระดับปริมาณการออมที่ต่ำกว่า 5,000 บาท ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ในส่วนการของรัฐบาลควรที่จะมีการรณรงค์ให้ประชาชนทำการออมในระดับที่มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่ประชาชนจะได้มีฐานชีวิตที่มีความมั่นคงและสมบูรณ์มากขึ้น

5.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป

ในการทำวิจัยในครั้งต่อไปผู้วิจัยขอเสนอให้มีการเก็บข้อมูลในช่วงของระดับปริมาณเงินออมที่มีช่วงที่มีความถี่มากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีระดับปริมาณเงินออมที่ต่ำกว่า 5,000 บาท ซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดมากขึ้น

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

- กนกวรรณ วิเชียร. พฤติกรรมการออมของข้าราชการและลูกจ้างประจำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2555.
- กฤตภาส เลิศสงคราม. 2555. พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สารนิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- กฤตยา ตติรังสรรค์สุข. 2554. เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- กัลยา วานิชย์บัญชา. 2549. สถิติสำหรับงานวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- กระทรวงมหาดไทย. 2554. สถิติจำนวนประชากรและบ้านในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามรายแขวงและเขต. เข้าถึงเมื่อ 10 มีนาคม 2557 จาก http://203.155.220.230/info/esp/population_Dec54.htm
- ชลธิชา อัสวานันดร. การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัย. นครปฐม : สมาคมนักประชากรไทย. 2552.
- ปรเมศวร์ ว่องพิริยพงศ์. 2551. การออม และการลงทุนของพนักงานภาคเอกชน. สารนิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
- พิกุล ปัญญา. 2554. พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์. สารนิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

วรเวศม์ สุวรรณระดา และสมประวิณ มันประเสริฐ. 2551. ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการออมของผู้
มีงานทำในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร. เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2557
จาก http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~msompraw/Savings_NCE2009.pdf

วิจิต อุ๋อัน และ อำนาจ วังจิ้น. 2550. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS.
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรุงเทพมหานคร : พรินท์แอมมี่ (ประเทศไทย).

ศิริอรุณ อนันตวิรุพห์. 2550. พฤติกรรมการออมเพื่อการเตรียมเกษียณอายุของลูกจ้างสถาน
ประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร. เข้าถึงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2557
จาก
http://202.28.199.3/tdc/browse.php?option=show&browse_type=title&titleid=221242&display=list_subject&q=%E0%C8%C3%C9%B0%C8%D2%CA%B5%C3%EC%A1%D2%C3%BE%D1%B2%B9%D2

สำนักนโยบายการออมและการลงทุน. การออมเบื้องต้นในประเทศไทย (GDS) ณ ราคาปัจจุบัน
เข้าถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556 จาก
http://www.fpo.go.th/SI/Source/Data/Table.php?dataname=GDS_y&Language=Thai&TbWidth=&col=&ItemWidth=&Gheight=&Gwidth=&topmargin=&bottommargin=&leftmargin=&rightmargin=&xlabelfontsz=&ylabelfontsz=&ngrid=&padding=&role

อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม. 2547. เศรษฐศาสตร์มหภาค. พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

Wikipedia, the free encyclopedia. Cronbach's alpha. Accessed March 10, 2014 from
http://en.wikipedia.org/wiki/Cronbach's_alpha

Yamane Taro. 1973. **Statistics: an Introduction Analysis**. 3rded New York : Harper And Raw.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม

เลขที่แบบสอบถาม.....

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

คำชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการทำวิจัย โดยผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่านโปรดตอบแบบสอบถามโดยใช้เครื่องหมาย ✓ หน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ แบบสอบถามจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการออม

หมายเหตุ : ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้ข้อมูลที่ได้มาในการศึกษาคั้งนี้เท่านั้น ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามจนครบถ้วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 เพศ

(.....) 1) ชาย

(.....) 2) หญิง

1.2 อายุ

(.....) 1) 16-25 ปี

(.....) 2) 26-35 ปี

(.....) 3) 36-45 ปี

(.....) 4) 46 ปี ขึ้นไป

1.3 สถานภาพการสมรส

(.....) 1) โสด

(.....) 2) สมรส

(.....) 3) หย่าร้าง / หม้าย

1.4 ระดับการศึกษา

(.....) 1) ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

(.....) 2) ปริญญาตรี

(.....) 3) ปริญญาโทขึ้นไป

1.5 อาชีพ

- (.....) 1) ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ (.....) 2) รับจ้าง / พนักงานบริษัทเอกชน
 (.....) 3) ธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย (.....) 4) อื่นๆ โปรดระบุ.....

1.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

- (.....) 1) ต่ำกว่า 15,000 บาท (.....) 2) 15,000 -24,999 บาท
 (.....) 3) 25,000 บาท ขึ้นไป

1.7 รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน

- (.....) 1) ต่ำกว่า 15,000 บาท (.....) 2) 15,000 -24,999 บาท
 (.....) 3) 25,000 บาท ขึ้นไป

1.8 จำนวนสมาชิกในครอบครัว

- (.....) 1) 1 – 3 คน (.....) 2) 4 – 6 คน
 (.....) 3) 7 คน ขึ้นไป

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการออม

2.1 ปริมาณเงินออมต่อเดือน

- (.....) 1) ต่ำกว่า 5,000 บาท (.....) 2) 5,000 – 6,999 บาท
 (.....) 3) 7,000 บาทขึ้นไป

2.2 ท่านมีรูปแบบการออมแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- (.....) 1) เงินฝากธนาคาร
 (.....) 2) กรมธรรม์ประกันชีวิต
 (.....) 3) การซื้อกองทุนรวม
 (.....) 4) การซื้อพันธบัตรรัฐบาล
 (.....) 5) การซื้อสลากออมสิน
 (.....) 6) การซื้อสลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สลาก ธ.ก.ส)
 (.....) 7) การซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

(.....)8) อื่นๆโปรดระบุ.....

2.3 ท่านมีวัตถุประสงค์ประสงค์ในการออมแบบใด

หัวข้อ	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1. เพื่อใช้เป็นแหล่งลงทุนในอนาคต					
2. เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน					
3. เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรเช่น บ้าน ที่ดิน					
4. เพื่อการซื้อรถยนต์					
5. เพื่อต้องการดอกเบี่ย					
6. เพื่อการลดหย่อนภาษี					
7. เพื่อไว้ใช้ในยามชรา / ใช้ในยามเกษียณอายุ					
8. เพื่อการซื้อเครื่องประดับและทองคำ					
9. เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืม					
10. เพื่อช่วยให้ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีความมั่นคง					

.....

ประวัติย่อผู้วิจัย

ประวัติย่อผู้วิจัย

ชื่อ นามสกุล	นางสาวปัทมา โกเมนทร์จรัส
วัน เดือน ปีเกิด	15 พฤศจิกายน 2512
สถานที่เกิด	นครสวรรค์
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	120 / 99 ถนนจอมทอง ตำบล บางค้อ อำเภอ จอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์
สถานที่ทำงานปัจจุบัน	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประวัติการศึกษา	
พ.ศ. 2535	วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. 2539	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย